

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6608 - THỨ HAI NGÀY 6/5/2024 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5

Sáng 4/5, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy tháng 5/2024.

Cùng tham gia buổi tiếp công dân có đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Trương Minh Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng

Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ở các địa phương. Các ý kiến chủ yếu liên quan đến các vấn đề như công tác quản lý, tranh chấp, lấn chiếm đất đai; công tác đền bù đất tái định cư; những vướng mắc về thu hồi đất sản xuất nông nghiệp; các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở và đất sinh hoạt; công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng...

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học đã trực

tiếp trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đối với từng vụ việc cụ thể, sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng giải trình, làm rõ các nội dung trong đơn thư của công dân, đồng chí Nguyễn Thái Học đã giao các cơ quan chức năng phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức rà soát lại các vụ việc. Đề nghị giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện, khách quan; cũng như đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn”

BÀI NÓI CHUYỆN TẠI LỚP CHÍNH HUẤN CÁN BỘ TRUNG, CAO CẤP BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CÁC LỚP TRUNG CẤP CỦA CÁC TỔNG CỤC VÀO THÁNG 5/1957

Lâm Đồng thúc đẩy hợp tác toàn diện với Vietnam Airlines



Quang cảnh buổi làm việc.

TRANG 3

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị trấn Đa M'ri

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và cấp ủy giao. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

TRANG 2

Nông nghiệp tuần hoàn - còn dồi dào tiềm năng

TRANG 3

HOA THẨM CAO NGUYÊN

Người Bí thư chi bộ nhiệt tình, gương mẫu



Với người dân Tổ dân phố 23, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, ông Nguyễn Sĩ Bửu - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, luôn là tấm gương mẫu mực, nói đi đôi với làm, hết lòng phục vụ công việc chung, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

TRANG 5

Tri thức dân gian trong nghi lễ nông nghiệp của người Mạ



TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Ghi nhận nỗ lực trồng rừng, tái sinh rừng tại Đà Lạt

TRANG 7

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị trấn Đạ M'ri

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và cấp ủy giao. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Đảng bộ thị trấn Đạ M'ri (Đảng bộ huyện Đạ Huoai) có 17 chi bộ, 150 đảng viên đang sinh hoạt. Thực hiện Hướng dẫn số 12, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo liên quan của Tỉnh ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đảng ủy thị trấn Đạ M'ri đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ và triển khai cho các chi bộ thực hiện.

Theo đó, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ tiếp tục được nâng lên, nội dung và phương thức lãnh đạo đã được chú ý hơn; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của các chi bộ được triển khai thực hiện có hiệu quả; các chi bộ đã duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên cần, rõ rệt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Từ các kết luận, chi thi, hướng dẫn, quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy thị trấn Đạ M'ri đã kịp thời triển khai đến các chi bộ, đảng viên. Qua đó, các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng; hầu hết các chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt. Đảng viên



Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng.

tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ cao, 100% chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề. Các chi bộ ở tổ dân phố (TDP) tập trung vào các vấn đề như: phát triển thương hiệu "Sầu riêng Đạ Huoai", xử lý rác thải ở khu vực nông thôn, phòng, chống dịch bệnh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chi bộ cơ quan như trường học bàn các vấn đề về nâng cao đạo đức nhà giáo, về chất lượng dạy và học...

Bí thư Chi bộ TDP 3, Hà Tố Hữu cho biết: Chi bộ thực hiện sinh hoạt theo đúng quy định và hướng dẫn; đặc biệt các đảng viên đều cố gắng phát huy vai trò, đóng góp nhiều ý kiến có trọng tâm liên quan đến đời sống của Nhân dân. Ví dụ như xây dựng thị trấn văn minh đô thị, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, phòng, chống hạn cho cây trồng, bảo vệ môi trường... Tại chi bộ luôn phát huy tính dân chủ, các đảng viên luôn nêu nhiều vấn đề trong sinh hoạt; qua đó tập trung đề thảo luận.

Bà Nguyễn Thị Ái Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đạ M'ri, Bí thư Chi bộ TDP 5 cho biết: Trong sinh hoạt chi bộ, các đảng viên thường thảo luận về một số nội dung như: Phụ nữ địa phương giúp đỡ nhau

phát triển kinh tế; đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn TDP và thị trấn; chung tay bảo vệ môi trường; việc tiếp cận các nguồn vốn vay để người dân nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình; vận động nông dân vào hợp tác xã, tạo nguồn kết nạp đảng viên, bảo vệ và phát triển thương hiệu "Sầu riêng Đạ Huoai"...

Mặt khác, sinh hoạt theo chuyên đề được chú trọng với nhiều nội dung phong phú, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua sinh hoạt chi bộ chuyên đề, cấp ủy nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, đề từ đó có biện pháp khắc phục, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đảng viên Trần Thị Hồng Lưu (Chi bộ quân sự) thì chi thường xuyên đóng góp các ý kiến trong buổi sinh hoạt chi bộ gồm một số nội dung như: Quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; đảng viên trong chi bộ phải thực sự đi đầu trong việc thực hiện

Mô hình dân vận "Dân quân nắm hộ dân"...

Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ đã được chú trọng, các chi ủy đã tiến hành hội ý hoặc bí thư thống nhất với lãnh đạo đơn vị về nội dung sinh hoạt, về đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong tháng và đề ra nhiệm vụ tháng tiếp theo; thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt đến các đảng viên. Năng lực điều hành sinh hoạt của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên; đa số các đồng chí bí thư có kinh nghiệm, có kỹ năng xử lý tình huống, biết lắng nghe ý kiến của đảng viên.

Đồng chí Lê Quang Hiến - Bí thư Đảng ủy thị trấn Đạ M'ri cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Đạ M'ri cần duy trì nền nếp sinh hoạt, quản lý chặt chẽ số lượng đảng viên; lựa chọn và chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt. Nâng cao chất lượng điều hành và ý thức của đảng viên trong tham gia sinh hoạt; trong sinh hoạt, người điều hành cần bảo đảm tính dân chủ, tạo bầu không khí cởi mở, chân thành để phát huy tính sáng tạo của đảng viên, hướng đảng viên tập trung vào những vấn đề trọng tâm. Đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy các cấp, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn ở mỗi chi bộ. Chỉ đạo, định hướng các chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo các nhóm vấn đề như: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; xây dựng thị trấn văn minh đô thị; phát triển kinh tế, vận động nông dân tham gia các hợp tác xã nông nghiệp; xây dựng mã vùng trồng sầu riêng, sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGap...

ĐỨC TỬ

GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

CHI TRẦN THỊ HỒNG HẠNH - BÍ THƯ HUYỆN ĐOÀN LÂM HÀ:

Khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ

Có thể thấy rằng, thời gian qua, nhiều chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đã là yếu tố quan trọng hỗ trợ, thúc đẩy cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng và huyện Lâm Hà cũng đã có nhiều chương trình, chính sách cụ thể dành cho thanh niên, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ mới; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 52 về Phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030; UBND huyện Lâm Hà ban hành Chương trình Phát triển thanh niên huyện Lâm Hà giai đoạn 2021 - 2030...

Nhờ đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Cụ thể, số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia tổ chức Đoàn ngày càng tăng. Chất lượng



Chi Trần Thị Hồng Hạnh.

hoạt động Đoàn được nâng cao, nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả được thực hiện. Thanh niên dấn thân vào những việc mới, việc khó, tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự. Tinh thần, năng lực khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên được phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ thanh niên có việc làm ổn định ngày càng cao.

Đối với đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn và kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách để hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là ở địa bàn nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể như tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động Đoàn; nâng cấp, xây dựng thêm nhiều sân chơi cho thanh niên tại địa bàn nông thôn. Bên cạnh đó, tăng ngân sách cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, Đảng và Nhà nước sẽ có các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho

thanh niên tham gia vào các lĩnh vực trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; hỗ trợ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Ngoài ra, tôi cũng mong muốn đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm hơn nữa đến chính sách đặc thù trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ Đoàn để thu hút thêm nhiều cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, có khả năng đoàn kết, tập hợp thanh niên; cũng như quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ Đoàn khi hết tuổi.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, những chính sách mới được ban hành sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới sẽ góp phần quan trọng giải quyết những khó khăn, vướng mắc; thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là ở địa bàn nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới. Đồng thời, tiếp tục khẳng định rõ hơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ, cũng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

VIỆT QUỲNH (Ghi)

Quyền Bí thư Tỉnh ủy...

TIẾP TRANG 1

... Đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành và UBND cấp huyện, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học đề nghị công dân liên hệ với cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành hoặc UBND cấp huyện để được xem xét, giải quyết. Đồng chí cũng giao Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng phối hợp với các ngành, địa phương giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát việc giải quyết các vụ việc, kịp thời báo cáo Quyền Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thái Học cam kết sẽ tiếp nhận và giải quyết kịp thời khi tiếp nhận đơn thư của công dân gửi trực tiếp đến Văn phòng Tỉnh ủy đối với các bức xúc, các vấn đề mà người dân quan tâm, tránh tình trạng quá tải ở Trụ sở tiếp công dân vào định kỳ hàng tháng.

Tại buổi tiếp công dân, người dân đã bày tỏ sự đồng thuận đối với các kết luận, giải đáp của đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, lắng nghe, giải quyết của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh và các đơn vị liên quan đối với những vấn đề mà người dân quan tâm, bức xúc.

V. QUỲNH

Lâm Đồng thúc đẩy hợp tác toàn diện với Vietnam Airlines

Ngày 3/5, tại TP Đà Lạt, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) do ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, làm trưởng đoàn.

Buổi làm việc tập trung đánh giá hiệu quả chương trình hợp tác toàn diện giữa hai bên trong giai đoạn 2022 - 2026; đồng thời, đề ra các giải pháp triển khai hiệu quả cho thời gian tới.

Kế hoạch hợp tác toàn diện

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Lâm Đồng và Vietnam Airlines đã ký kết kế hoạch hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2026. Kể từ khi ký kết thỏa thuận hợp tác, Lâm Đồng và Vietnam Airlines đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác nhằm thúc đẩy du lịch, đầu tư, thương mại và hàng không.

Các hoạt động tiêu biểu bao gồm: Tuyên truyền, quảng bá du lịch, thương mại và chính sách thu hút đầu tư trên các kênh truyền thông của Vietnam Airlines; phối hợp khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ Đà Lạt; hỗ trợ lẫn nhau trong việc quảng bá thương hiệu, tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư...

Tuy nhiên, theo đánh giá của cả hai bên, kết quả hợp tác vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Các chương trình hợp tác có triển khai nhưng còn đơn điệu, chưa có kế hoạch chi tiết và thiếu cụ



Quang cảnh buổi làm việc.

thể, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Với kinh nghiệm và là đơn vị có nhiều đối tác uy tín ở nhiều nước trên thế giới, tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị của Vietnam Airlines cũng nêu nhiều đề xuất hợp tác với tỉnh để cùng thúc đẩy quảng bá hình ảnh của địa phương, thế mạnh về du lịch, các sản phẩm đặc sản...

Tăng cường đường bay, mở rộng kết nối

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại diện các sở, ngành địa phương đã bày tỏ mong muốn Vietnam Airlines sẽ quan tâm, xem xét mở lại một số đường bay nội địa, tăng các chuyến bay đến và đi từ 2 địa phương lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; đồng thời, mở thêm các đường bay quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Gia - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết, sau nhiều nỗ lực hợp tác của cả hai bên, đến năm 2022, hãng hàng không Vietnam Airlines đã thực hiện khai thác 7 đường bay nội địa đi và đến Hà Nội, TP Hồ

Chí Minh, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Phú Quốc và Cần Thơ và một đường bay charter đi và đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ còn 2 đường bay nội địa Đà Lạt - Sài Gòn và Đà Lạt - Hà Nội; một đường bay charter đi và đến Incheon Hàn Quốc. Điều này ít nhiều gây ảnh hưởng khá lớn đến sự phát triển, đặc biệt là du lịch của tỉnh.

Ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết: "TP Đà Lạt hiện mỗi năm thu hút khá đông khách du lịch. Gần đây, thành phố đạt nhiều danh hiệu quốc tế và đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động để thu hút khách quốc tế.

Tuy nhiên, hiện đường bay quốc tế đến Đà Lạt còn thiếu. Bên cạnh đó, là một thành phố du lịch nổi tiếng mà chỉ có 2 tuyến bay đến Đà Lạt từ 2 thành phố lớn thì thật đáng buồn và cũng rất khó khăn cho sự phát triển của thành phố.

Mong rằng Vietnam Airlines quan tâm tăng tần suất các chuyến bay từ 2 đầu thành phố lớn và mở lại một số chặng bay đến Đà Lạt. Thành phố cam

kết sẽ thực hiện đầy đủ và thực hiện tốt các nội dung đã thỏa thuận hợp tác với phía công ty; bên cạnh đó, nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động thu hút du lịch chất lượng cao".

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã bày tỏ mong muốn hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines sẽ chung tay thúc đẩy tiềm năng du lịch của địa phương.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Lâm Đồng và Vietnam Airlines đều sở hữu những thương hiệu uy tín. Đà Lạt với danh tiếng thành phố du lịch hàng đầu thu hút du khách từ khắp nơi, trong khi Vietnam Airlines là hãng hàng không hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại, giao thông đến Đà Lạt còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đường bộ do thiếu tuyến cao tốc kết nối với hệ thống quốc gia. Do đó, đường hàng không đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch địa phương".

Nhằm giải quyết bài toán kết nối, đồng chí Nguyễn Thái Học đề nghị Vietnam Airlines quan tâm hợp tác

với tỉnh, tăng cường tần suất các chuyến bay chặng Hà Nội - Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt; mở lại các đường bay đã bị cắt giảm, đặc biệt là hai đường bay quan trọng Đà Nẵng - Đà Lạt và Cần Thơ - Đà Lạt.

Đây là những tuyến bay kết nối hiệu quả không chỉ với địa phương mà còn với cả khu vực, nơi có lượng du khách tiềm năng đến Đà Lạt rất lớn; bên cạnh đó, xem xét mở thêm các đường bay quốc tế vì thời đây, Cảng hàng không Liên Khương sẽ được nâng cấp lên thành cảng hàng không quốc tế.

Tiếp thu ý kiến của tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, hãng đang gặp một số khó khăn do thiếu tài vì một số tàu bay của hãng đến thời gian phải sửa chữa, bảo hành động cơ và thời gian này phải kéo dài hơn thường lệ do chuỗi cung ứng trên toàn thế giới.

Đây cũng là tình hình chung của nhiều hãng hàng không toàn thế giới chứ không phải riêng Việt Nam. Hãng cũng đã tìm nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu tàu bay, nhưng việc tìm thuê máy bay hay tăng giờ bay cũng gặp rất nhiều khó khăn nên chưa thể giải quyết.

Tuy nhiên, ông Lê Hồng Hà cũng khẳng định, hãng sẽ tiếp thu ý kiến của tỉnh và yêu cầu các đơn vị đánh giá khả năng, cơ hội để điều chỉnh lại các tuyến bay, trước mắt là xem xét hai tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt và Cần Thơ - Đà Lạt.

Buổi làm việc giữa Lâm Đồng và Vietnam Airlines đã diễn ra trong bầu không khí cởi mở, hợp tác. Với sự nỗ lực của cả hai bên, kỳ vọng chương trình hợp tác trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, góp phần thúc đẩy phát triển cho cả hai bên.

NGUYỄN NGHĨA

Nông nghiệp tuần hoàn - còn dồi dào tiềm năng

Bài 2: Ổn định những mô hình tuần hoàn

Ở huyện Đơn Dương, vùng rau lớn nhất tỉnh Lâm Đồng từ những năm trước đây, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nông hộ đã chủ động xây dựng và phát triển ổn định những mô hình trồng trọt và chăn nuôi tuần hoàn, kết quả đang mở ra định hướng nhân rộng quy mô, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường trước mắt cũng như lâu dài.

Chế biến 70% lượng phân bón hữu cơ cho 15 ha cây trồng

Ở xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương có Trang trại Thiên Sinh, một mô hình mẫu trong tỉnh Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung về xây dựng hoàn thành mô hình nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn sau hơn 15 năm quy hoạch, bố trí các khu chức năng sản xuất, chăn nuôi theo vòng tròn trên tổng diện tích 15 ha. Trong đó có gần 10 năm qua, phóng viên mỗi lần đến đây đều được ghi nhận những thông tin chuyển đổi

của chủ nhân Nguyễn Quốc Thắng (sinh năm 1973), người luôn tâm huyết với mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái theo quy mô trang trại lớn của mình. Như đầu năm 2024, phóng viên tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ tay 38 con bò thịt cao sản của Thắng được cấp Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chăn nuôi hữu cơ. Thắng nói: "Đây là kết quả sau mười năm nhập khẩu các giống bò thịt cao sản nguồn gốc từ châu Âu, châu Úc rồi thuần hóa sinh sản và tăng trọng thành công tại trang trại hữu cơ của chúng tôi



Trang trại Thiên Sinh ở xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương thu gom mỗi ngày 500 kg phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi bò thịt cao sản, mỗi tháng 50 m³ phân chuồng để chế biến 70% khối lượng phân bón hữu cơ phục vụ canh tác gần 15 ha rau, củ, quả, cỏ...

thuộc vùng đất xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương. Đến nay, quy trình chăn nuôi tuần hoàn của trang trại đã ổn định từ nguyên liệu đầu vào đến phụ phẩm đầu ra đều được chế biến, sử dụng tại chỗ, tiết kiệm một khoản đầu tư đáng kể hàng năm...".

Theo đó, với tổng số 15 ha sản xuất, chăn nuôi theo tiêu chuẩn hữu cơ tuần hoàn tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương đến đầu tháng 5/2024,

Trang trại Thiên Sinh dành 3 ha chăn nuôi bò thịt cao sản và 12 ha canh tác rau, củ, quả. Cụ thể trong 3 ha (1 ha bằng 10.000 m²) phân bón hữu cơ tại trang trại gồm: 500 m² chuồng trại, 500 m² khu hầm tái tạo phân bón hữu cơ, 1.000 m² sân thả rông bò tắm nắng, ăn cỏ tự nhiên. Còn lại 28.000 m² chuyên canh trồng cỏ voi làm thức ăn cho bò. Từ quy trình sản xuất, chăn nuôi "tương tác"

với nhau, Trang trại Thiên Sinh đã tối ưu hóa khâu phân thức ăn hàng ngày cho đàn bò thịt hữu cơ cao sản tại chỗ với mức tính mức dinh dưỡng bình quân mỗi con bò như: buổi sáng với 7 kg cỏ ủ chua theo kỹ thuật riêng biệt; buổi trưa với 15 kg cỏ tươi ngay khi thu hoạch, buổi tối với 10 kg phụ phẩm từ rau, củ, quả hữu cơ...

Kết quả đến đầu tháng 5 năm 2025, Trang trại thu hoạch làm thức ăn chăn nuôi và chế biến phân bón hữu cơ từ nguồn tài nguyên phụ phẩm nông nghiệp tuần hoàn với mỗi ngày trên dưới 500 kg rau, củ, quả hữu cơ trên 12 ha canh tác trong và ngoài nhà kính; mỗi tháng trên 50 m³ (1 m³ tương đương 700 kg) phân bón tươi phối trộn trong đệm lót sinh học, ủ với men sinh học khoảng 2 tháng đưa trở lại vườn sản xuất để tái tạo dinh dưỡng cho đất, nước và cây trồng. Tính riêng lượng phân bón hữu cơ đã "tự sản tự tiêu" tại Trang trại Thiên Sinh chiếm tỷ lệ khoảng 70% nhu cầu luân canh quay vòng và chuyên canh 15 ha nhiều loại cây trồng khác nhau... XEM TIẾP TRANG 8

Tôi thuộc lớp “chiến sỹ già”! Đã qua gần bốn mươi năm trong quân ngũ, tôi lại thật vinh dự khi được hòa nhập vào cuộc hành quân với đồng đội trên “ngôi nhà 286”. Thức dậy khi trời hãy còn tờ mờ sáng, nhìn đồng hồ chỉ 4 giờ 25 phút, tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ của mình lên boong tàu. Đạp vào mắt tôi lúc này là hình ảnh hai “người lính già”: Một là tướng quân của bộ đội Biên phòng, một là của Học viện Hải quân. Hai ông đang đi những bài quyền quen thuộc mà đẹp mắt giữa trời biển mênh mông. Thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng nhập cuộc một cách hào hứng!

5 giờ, chuông reo vang cùng với khẩu lệnh! Toàn tàu báo thức! Boong tàu nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người nhanh nhẹn sai bước tập thể dục buổi sáng! Hướng chân trời phía Đông, “quả cầu lửa” của thiên nhiên như đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Mọi người đón chào bình minh giữa biển khơi rộng lớn, hùng vĩ, lòng tràn đầy sức sống và niềm kiêu hãnh!

Giờ huấn luyện đến, trời nắng chang chang, gió biển chất mặn, người sỹ quan trẻ mồ hôi nhễ nhại đang hăng say hướng dẫn tỷ mỉ từng động tác cho học viên của mình, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những sai sót. Thấy vậy, gương mặt sạm đen của “người lính già” của Học viện Hải quân cau lại cùng với câu nói đồng dục: “Dừng tập, sửa sai!”. Ông nhẹ nhàng giải thích: “Đây là kinh nghiệm, là bài học xương máu của ông cha ta, của các thế hệ đi trước, trong đó có người đã phải ngã xuống. Vậy nên, chúng ta không được phép mắc phải

Bạc - xanh nhập bước quân hành

Hành trình đến với Trường Sa của chúng tôi vừa qua là những điều đặc biệt, những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời quân ngũ của mình. Trên hành trình này có nhiều cán bộ, chiến sỹ ở các thế hệ khác nhau; thuộc nhiều mái trường, đơn vị, quân, binh chủng khác nhau. Người ở tuổi lục tuần, đầu đã điểm bạc, người tuổi mới đôi mươi, đang tràn đầy sức sống, chúng tôi cùng bước lên “ngôi nhà” mang tên tàu 286 - Lê Quý Đôn. Dù có rất nhiều khác biệt, nhưng trong tâm niệm của mỗi người đều hướng đến mục tiêu chung: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt”. Đó cũng là phương châm hành động của cả “chiến sỹ già”, “chiến sỹ trẻ” - người tóc bạc, người tóc xanh cùng nhập bước quân hành đến với Trường Sa yêu dấu!



Lính đảo vững chắc tay súng tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo linh thiêng của Tổ quốc. Ảnh: Khánh Phúc

những sai sót này, dù là rất nhỏ!”. Cứ thế, mọi người chăm chú nghe nhìn giọng nói rõ ràng, động tác dứt khoát của ông...

Khi ấy, tôi cảm nhận được những điều mà “người lính già” đang truyền thụ cho các cán bộ, chiến sỹ hôm nay trên tàu chính là những

trăn trở gan ruột của ông được tích lũy qua bao năm tháng lênh đênh trên biển cả. Đó thực sự là những tình huống khó khăn, gian khổ, phức tạp hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ! Những điều căn dặn tâm huyết của “người lính già” đã truyền lửa cho biết bao cán bộ,

chiến sỹ quên đi cái nắng, cái gió; hăng say luyện tập tốt hơn, thuần thực hơn. Bất chợt, trong tôi trào dâng lòng cảm phục xen lẫn yêu thương, và ước gì mình vẫn còn tuổi đôi mươi để lại được tiếp tục thực hành những điều ý nghĩa như các chiến sỹ trẻ hôm nay!

Màn đêm buông xuống, bầu trời là hàng triệu ngôi sao lấp lánh, mặt biển thấp thoáng những ngọn đèn trên thuyền của ngư dân đánh cá, trời và biển như hòa nhập với nhau. Mọi người trong “ngôi nhà 286” đã chìm trong giấc ngủ, nhưng kíp trực vẫn đang căng mình làm việc. Trong buồng lái, người lái tàu vẫn dán mắt vào các màn hình điều khiển, vừa thao tác vừa hướng dẫn cho các học viên của mình điều khiển con tàu đi đúng lịch trình. Hai bên mạn tàu là hai chiến sỹ đang nhìn về phía trước quan sát, theo dõi, đánh giá, báo cáo. Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi nghe rõ giọng nói của chiến sỹ ở mạn trái tàu: “Mạn trái mười độ! Cự ly bốn hải lý! Tàu chờ dầu! Hướng từ trái qua phải! Không ảnh hưởng đến hướng đi của tàu!...”. Tôi bước lại gần hai chiến sỹ trẻ, hỏi ra mới biết đây là hai sỹ quan tương lai của bộ đội Hải quân, cả hai đều sinh năm 2002 - tuổi con ngựa. Miệng trả lời nhưng mắt họ vẫn không rời mục tiêu báo cáo!

Tôi tha thân trên boong tàu, nhìn hai bạn trẻ, nhìn trời, nhìn biển, lòng xao xuyến, mênh mang khó tả khi nghĩ về thời trai trẻ của mình, về việc chọn nghề, chọn nghiệp thắm thoát đã gần bốn mươi năm! Thương mến hai chiến sỹ trẻ trên boong tàu cùng các bạn trẻ đang tiếp bước, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vì biển, đảo, Tổ quốc thân yêu, tôi tự an ủi lòng mình bằng giai điệu câu hát: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai...”. “Ngôi nhà 286” của chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình theo kế hoạch. Chúng tôi - người tóc bạc, người tóc xanh vẫn đang tiếp nối và tiếp tục bước quân hành!

Đại tá TRẦN VĂN DŨNG

Phong trào thi đua Quyết thắng ở Đạ Tẻh:

Tạo động lực mạnh mẽ đối với lực lượng vũ trang địa phương

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong việc nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương vững mạnh, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đạ Tẻh đã triển khai phong trào một cách hiệu quả, đồng bộ và kịp thời. Qua đó, phong trào đã tạo động lực to lớn cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) hăng hái thi đua, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh địa phương.



Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Đạ Tẻh tham gia sôi nổi các phong trào và đạt được nhiều thành tích.

Để thực hiện thắng lợi Phong trào TĐQT, Thượng tá Nguyễn Tôn Yên, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đạ Tẻh, cho biết: “Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung quán triệt, giáo dục, xây dựng động cơ và quyết tâm thi đua đúng đắn cho CBCS. Để mỗi CBCS nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Phong trào TĐQT; từ đó hăng hái tham gia với tinh thần và trách nhiệm cao nhất”.

Bên cạnh đó, nhằm tăng tính hiệu quả và tạo sự cộng hưởng giữa các

phong trào, Ban CHQS huyện cũng chú trọng gắn kết Phong trào TĐQT trong LLVT với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Nhờ đó, phong trào đã thu hút được sự đồng thuận sâu rộng, huy động được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng.

Theo Thượng tá Nguyễn Tôn Yên, trong giai đoạn 2019 - 2024, Ban CHQS huyện đã phát động 14 đợt thi đua cao điểm, thi đua đợt kích, thu hút đông đảo CBCS trong LLVT hưởng ứng và tham gia sôi

nổi. Có thể nói, Phong trào TĐQT đã thật sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt. 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tham gia học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và địa phương. Kết quả đánh giá, kiểm tra cho thấy 100% đạt yêu cầu; trong đó có trên 75% khá, giỏi. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức quốc phòng - an ninh được thực hiện tốt.

Mặt khác, phong trào TĐQT cũng góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức

Đảng trong sạch vững mạnh. “Đảng bộ, Đảng ủy Quân sự huyện, các chi bộ trực thuộc, chi bộ quân sự các xã, thị trấn thường xuyên được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, Đảng ủy và đơn vị”, Thượng tá Nguyễn Tôn Yên cho biết. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Quân sự huyện luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, LLVT huyện không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao mà còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Theo đó, LLVT huyện luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thường xuyên, kiểm tra quản lý chặt chẽ, tích cực tham gia các hội thi, hội thao... Kết quả huấn luyện đạt 100% yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi, an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, LLVT huyện còn tích cực

tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo, công tác dân vận... ở địa phương; góp phần củng cố, gắn kết chặt chẽ tình quân - dân.

Từ những kết quả này, có thể nói, Phong trào TĐQT ở Đạ Tẻh thực sự đã trở thành động lực to lớn cho LLVT huyện trong việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh địa phương.

Hướng tới việc xây dựng LLVT huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, Thượng tá Nguyễn Tôn Yên cho biết, Ban CHQS huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về thi đua, giúp cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò và tầm quan trọng của phong trào TĐQT trong việc hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng con người mới, đảm bảo việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên sẽ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác và phong trào TĐQT...

XEM TIẾP TRANG 8

Ngôi nhà thứ hai ấm áp của trẻ mầm non

Một trường mầm non hướng tới chuẩn quốc tế, nơi nuôi dưỡng, giáo dục những em bé với mục tiêu xây dựng một ngôi trường hạnh phúc. Đó là tâm nguyện của phụ huynh cũng như các nhà giáo, người lao động Trường Mầm non Bá Thiên, TP Bảo Lộc.

Cô giáo - Thạc sĩ Chu Lưu Phương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bá Thiên cho biết, trường được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013. Với trên 10 năm gắn bó với trẻ, ngay từ những ngày đầu tiên, nhà trường đã định hướng xây dựng một trường mầm non hạnh phúc, hướng đến môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại, giúp trẻ đạt được nền tảng sức khỏe trí tuệ, phát huy tính năng động và khả năng hòa nhập cộng đồng. Cô Chu Lưu Phương cho biết: "Trường Mầm non Bá Thiên chúng tôi có 17 lớp dành cho các bé từ sáu tháng tuổi tới lớp Lá năm tuổi. Có thể nói, Trường Mầm non Bá Thiên tạo mọi điều kiện tốt nhất để các con được chăm sóc, học tập trong một môi trường xanh mát, với tình yêu và tinh thần giáo dục của đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường".

Thậm chí các bạn lớp Chồi vừa xong buổi tập bơi tại hồ bơi của nhà



Một giờ học của các bé Trường Mầm non Bá Thiên.

trường, các cô đang giúp các con sậy tóc, thay đồ ấm. Cô Chu Lưu Phương cho biết, có phòng bơi nước ấm đạt chuẩn phục vụ trẻ mầm non là một trong những dấu ấn của trường. Ngoài sân chơi rộng rãi, với đầy đủ các dụng cụ, đồ chơi đạt chuẩn, nhà trường còn đầu tư xây dựng hồ bơi dành cho các em bé. Đây là nơi các con làm quen với nước, tập bơi, vừa nâng cao sức khỏe, tạo sự dạn dĩ với nước, đến tuổi các con sẽ biết bơi một cách tự nhiên. Giáo viên dạy bơi cũng là giáo viên có chứng chỉ sư phạm chuyên về hướng dẫn bơi lội.

Cô Chu Lưu Phương rất tự hào, chương trình học của nhà trường

rất hiện đại và phù hợp với các con. Nhà trường dựa trên nền tảng những hoạt động của chương trình giáo dục mầm non hiện hành, bao gồm những nội dung cơ bản, phù hợp với trẻ em mầm non đồng thời tích hợp thêm các phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến như Montessori chuyên về kỹ năng cá nhân, Reggio Emilia chuyên về khám phá, Glenn Doman chuyên về phát triển ngôn ngữ và đặc biệt, trường ứng dụng Steam chuyên về sáng tạo, hoạt động nhóm.

Không chỉ có những lớp học theo giờ học bình thường, Trường Mầm non Bá Thiên còn có những lớp

dành cho các trẻ đặc biệt. Trường có cô giáo chuyên hướng dẫn các con tập làm MC, dẫn chương trình, thể hiện cá tính, khả năng hoạt ngôn, khả năng dẫn dắt đám đông của những bạn nhỏ. Với những trẻ có chút chậm về ngôn ngữ, trường có giáo viên chuyên biệt để hướng dẫn, đồng hành cùng các con khắc phục. Bởi vậy, trẻ tại Trường Mầm non Bá Thiên được nhận sự giáo dục hiện đại, đa dạng và đặc biệt, các con được chăm sóc trong một môi trường đầy tình thân.

Để có được môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ, cô Chu Lưu Phương khẳng định, bên cạnh cơ sở vật chất, quan trọng nhất là chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường. Cô Chu Lưu Phương cho biết, Trường Mầm non Bá Thiên có tổng số 48 người lao động, trong đó có 30 giáo viên và hai cán bộ quản lý, còn lại là người lao động làm các công việc hành chính, nhà bếp. Ngay từ đầu vào, các cô giáo đã được học, đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học chuyên về mầm non. Sau khi về công tác tại trường, trường cũng thường xuyên tạo điều kiện để các cô nâng cao tay nghề, đổi mới chuyên môn. Nhà trường luôn tạo điều kiện để các cô được học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, tiếp xúc với các kỹ năng giáo dục mới. Trường cũng tổ chức rèn luyện thường xuyên cho các cô, tổ chức các chuyên đề về chăm sóc

và giáo dục trẻ, tham gia nhiệt tình các phong trào do ngành Giáo dục tổ chức. Đào tạo và liên tục đào tạo là một trong những điểm sáng của Trường Mầm non Bá Thiên. Cô Chu Lưu Phương rất tự hào, nhiều giáo viên trong trường đã đạt trình độ thạc sĩ. Với Trường Mầm non Bá Thiên, nâng cao chất lượng nhà giáo, người lao động chính là đảm bảo chất lượng dạy và chăm sóc trẻ tốt nhất.

Thu nhập cũng là vấn đề rất quan trọng, giúp các cô yên tâm công tác, ổn định tại đơn vị. "Với người lao động, giáo viên Trường Mầm non Bá Thiên, các chế độ thu nhập đều rất tốt, anh chị em yên tâm gắn bó trong công tác chăm sóc trẻ" - cô Hoàng Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhà trường chia sẻ. Cô Ánh Nguyệt cho biết, lương người lao động trong nhà trường trung bình từ 8,5 - 9,5 đồng/tháng. Ngoài ra, còn các chế độ như Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, phụ cấp trợ, xăng xe, thưởng, tháng lương thứ 13... đều được nhà trường thực hiện rất nghiêm túc. Được đãi ngộ xứng đáng, được tạo điều kiện để nâng cao chuyên môn, xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, lấy học sinh làm trung tâm, Trường Mầm non Bá Thiên, ngôi trường xanh mát giữa phố núi B' Lao đang mỗi ngày phấn đấu trở thành mái nhà thứ hai ấm áp của các bé.

DIỆP QUỲNH

HOA THẨM CAO NGUYÊN

Người Bí thư chi bộ nhiệt tình, gương mẫu

Vốn là cán bộ thuộc Công ty Dịch vụ Nông nghiệp Lâm Đồng, năm 2007, ông Nguyễn Sĩ Bửu về hưu theo chế độ; năm 2008, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 4 (cũ). Từ năm 2017 đến nay, ông được tin nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 23. Ở bất cứ nhiệm vụ nào, bằng sự nhiệt tình và trách nhiệm của người đảng viên, ông Nguyễn Sĩ Bửu luôn sẵn sàng chia sẻ với bà con Nhân dân trong tổ dân phố công việc ở bất cứ thời gian nào.

Với trách nhiệm Tổ trưởng dân phố, ông cũng thường xuyên phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, chi bộ khu dân cư tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đảng bộ thị trấn Liên Nghĩa, của chi bộ, các nhiệm vụ được UBND thị trấn giao. Bằng sự nhiệt tình, năng nổ và làm tốt công tác dân vận, ông đã tích cực vận động Nhân dân đóng góp vào quỹ, thuế, phí. Hàng năm, Tổ dân phố 23 đều hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu các nghĩa vụ thuế, các loại phí, quỹ, chỉ tiêu khám tuyến sức khỏe nghĩa vụ quân sự và chỉ tiêu giao quân. Đồng thời, thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; giữ vững tổ dân phố văn hóa, Khu dân cư kiểu mẫu đã được công nhận năm 2021 và đang triển khai xây dựng Mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu nâng cao" trong 2 năm 2023 và 2024. Tỷ lệ gia đình văn hóa

Với người dân Tổ dân phố 23, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, ông Nguyễn Sĩ Bửu - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, luôn là tấm gương mẫu mực, nói đi đôi với làm, hết lòng phục vụ công việc chung, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ông cũng là một trong số 3 đảng viên của Đảng bộ huyện Đức Trọng 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn (2019 - 2023) vừa vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và là một trong số 93 gương sáng đời thường giai đoạn 2018 - 2023 được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng tôn vinh.

của tổ dân phố năm sau luôn cao hơn năm trước; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 98,1%. Tổ dân phố 23 cũng đi đầu trong việc thành lập mạng zalo của chi bộ, tổ dân phố, kết hợp lắp đặt trạm truyền thanh không dây để kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản Trung ương, tỉnh, huyện, đặc biệt là của thị trấn Liên Nghĩa.

Ông cũng đã tích cực tổ chức vận động Nhân dân tại 7/8 tuyến đường lắp đặt camera an ninh trật tự, xây dựng 1 mô hình phòng cháy, chữa cháy (PCCC) công cộng, 2 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy và hiện đang triển khai xây dựng 6 tổ liên gia PCCC trên địa bàn tổ dân phố. Tỷ lệ hộ gia đình trang bị mới bình PCCC đạt 80,2%; vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng, đóng tiền ứng nâng cấp đường bê tông; mở đường thoát nước tại hẻm 10-12, đường Chu Văn An, sửa chữa mái che, lát sân nhà sinh hoạt cộng đồng, duy trì đèn đường chiếu sáng... Kinh phí để tổ chức các hoạt động trên đều từ nguồn vận động và Nhân dân trong tổ cùng đóng góp. Cùng đó, hàng năm, ông

cùng với ban lãnh đạo tổ dân phố triển khai thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo tết cho cho gia đình chính sách, người nghèo, người tàn tật, khó khăn, neo đơn và tổ chức vui Tết Trung thu hàng năm cho các cháu thiếu nhi; vận động Nhân dân làm căn cứ công dân và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 đạt 100%.

Ngoài ra, tổ dân phố đã xây dựng 2 mô hình tuyến đường sáng - sạch - đẹp: Đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Lê Quý Đôn; phát động Phong trào 3 sạch: Sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường phố được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, vận động Nhân dân đóng góp làm đồng bộ cờ Tổ quốc ở các hộ gia đình, 100% hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các sự kiện trọng đại của đất nước và các ngày lễ, tết. Đồng thời, tổ dân phố cũng thường xuyên phát động người dân tham gia hưởng ứng các hoạt động: Ngày Chủ nhật xanh do thị trấn phát động; các đợt ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết; vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh



Bí thư chi bộ Nguyễn Sĩ Bửu cùng lãnh đạo Chi hội Chữ thập đỏ Tổ dân phố 23 tặng quà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

trong việc cưới, việc tang; hạn chế tối đa việc rải vàng mã khi đưa tang, gây ảnh hưởng tới môi trường...

Các cuộc vận động để tổ chức các phong trào của UBND thị trấn luôn được Bí thư chi bộ Nguyễn Sĩ Bửu lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng, công khai, đã tạo sự đồng thuận cao trong

bà con của tổ dân phố, do vậy, hầu hết các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã được thực hiện hiệu quả, luôn dẫn đầu các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Ngoài thực hiện tốt vai trò tổ trưởng dân phố, ông đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đại biểu HDND thị trấn và của một Bí thư chi bộ khu dân cư, đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng...

Bí thư Chi bộ Nguyễn Sĩ Bửu cùng lãnh đạo Chi hội Chữ thập đỏ Tổ dân phố 23 tặng quà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với những kết quả đã đạt được, ông vinh dự nhận nhiều giấy khen, bằng khen của tỉnh, huyện trên các lĩnh vực, phong trào. Nói thêm về ông Nguyễn Sĩ Bửu, đồng chí Phan Thúc Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Liên Nghĩa, cho biết: "Ở bất cứ vai trò nào, ông Nguyễn Sĩ Bửu cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tổ dân phố 23 cũng luôn đi đầu trong các phong trào thi đua do thị trấn phát động và đây cũng là một trong những tổ dân phố đầu tiên của thị trấn, của huyện được công nhận Khu dân cư kiểu mẫu. Nhiều mô hình do Tổ dân phố 23 triển khai thực hiện đã và đang được thị trấn Liên Nghĩa nhân rộng ra trên địa bàn".

NHẬT MINH

Góp phần vào kỳ nghỉ bình yên

Kỳ nghỉ lễ năm nay diễn ra trong thời tiết nắng nóng kéo dài, nên nhiều du khách đã chọn Đà Lạt làm nơi “giải nhiệt” cùng người thân và bạn bè. Để chủ động đón khách, các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên truyền, nhắc nhở vừa kiểm tra chặt chẽ các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm...

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến - Trưởng ngành hàng thực phẩm, siêu thị Go Đà Lạt, cho biết: Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, siêu thị đã chuẩn bị hàng hóa đầy đủ để phục vụ khách, đặc biệt là khách du lịch. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được đảm bảo, có chứng từ rõ ràng, với lại có sự kiểm duyệt của cơ quan, ban, ngành trước ngày lễ để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hữu - đại diện cơ sở kinh doanh taxi Lado Đà Lạt chia sẻ: Dịp lễ năm nay, với anh em lái xe bắt buộc phải thực hiện tốt nội quy, quy chế của công ty về việc đón khách, thủ tục bằng lái, giấy giờ liên quan đến kinh doanh taxi để đảm bảo an toàn kinh doanh đón khách. Riêng các trường hợp lái xe đã vi phạm giao thông, có thông báo phạt của cơ quan công an, trước mắt Lado sẽ đình chỉ công tác, bởi không có bằng lái, không đủ điều kiện để cầm lái; nhất quyết xử lý nghiêm, xử lý đúng luật. Chỉ sau khi xử lý xong, đầy đủ giấy tờ cần thiết thì mới xem xét để anh em tiếp tục kinh doanh.

Ghi nhận tại các khu vực tập trung đông người, đặc biệt là sân vận động Đà Lạt và quảng trường Lâm Viên - nơi diễn ra 2 sự kiện âm nhạc, nghệ thuật thu hút hàng chục ngàn người dự khán,

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, TP Đà Lạt đón trên 170.000 lượt khách du lịch. Xuyên suốt kỳ nghỉ, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Đà Lạt đã triển khai các biện pháp công tác, phối hợp cùng cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách, góp phần khởi đầu mùa du lịch hè an toàn, thành công...



Tối 30/4, hơn 10 ngàn khách tập trung tại quảng trường Lâm Viên theo dõi các chương trình nghệ thuật.



Chiều 30/4, rất đông du khách đổ về quảng trường Lâm Viên dự khán các chương trình nghệ thuật.

lực lượng cảnh sát hình sự, ma túy..., hóa trang kết hợp với cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, công an phường, xã luôn túc trực, tuần tra xuyên suốt nhằm phòng

ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm thường hoạt động nơi đông người như trộm cắp, móc túi..., cũng như tăng cường các biện pháp an ninh, phòng ngừa các vấn đề phức

tạp phát sinh.

Anh Nguyễn Trần Anh Tú - du khách đến từ Đồng Nai cho biết, đây là lần đầu tiên đi du lịch Đà Lạt cùng gia đình. Anh cảm thấy khá bất ngờ về khí hậu, cảnh vật nơi đây, lượng du khách khá đông khiến một vài chỗ còn bị ùn ứ xe. Tuy nhiên, các món ăn ở Đà Lạt rất ngon và mọi thành viên trong gia đình đều có trải nghiệm vui vẻ Đà Lạt.

Trong khi đó, thường trực tại các tuyến giao thông suốt kỳ nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh đã trực chiến 100% cùng các lực lượng cảnh sát cơ động và công an cơ sở tổ chức tuần tra khép kín 24/24 giờ, xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông về tốc độ, nồng độ cồn...

Theo Thượng úy Huỳnh Minh

Xin - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt, dịp lễ này, lực lượng cảnh sát giao thông vừa đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn, bên cạnh đó cũng phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi diễn ra các sự kiện tập trung đông người. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về chờ hàng công kênh, bốc dỡ hàng hóa sai quy định, về nồng độ cồn, để phòng ngừa tai nạn cũng như ùn tắc trong thành phố. Cán bộ cảnh sát giao thông - trật tự luôn thường trực ngoài đường với tinh thần phục vụ Nhân dân hết mình với công việc, đảm bảo cho Nhân dân, du khách đến với Đà Lạt có 1 kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn.

Đáng chú ý, từ chiều 29/4, trên mạng xã hội xuất hiện một số tin giả “Đà Lạt có biến lớn, Đà Lạt xảy ra bạo động...” gây bất an, lo lắng trong người dân và du khách. Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác minh, bác bỏ các thông tin sai sự thật, xử lý 6 trường hợp tung tin đồn. Bên cạnh đó, không chủ quan, lơ là, vẫn thực hiện nghiêm các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt đêm 30/4.

Có thể nói, có được kết quả như vậy chính nhờ vào sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh đến việc thực hiện nghiêm túc, và sự nỗ lực của từng cán bộ, chiến sĩ thuộc công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của lực lượng công an đối với sự an toàn, an ninh của người dân và du khách đến với thành phố hoa Đà Lạt.

LÊ TIẾN - THỤY TRANG

Tri thức dân gian trong nghi lễ nông nghiệp của người Mạ

Tri thức dân gian là những kinh nghiệm sống được đúc rút qua thực tiễn sản xuất và thực hành xã hội. Nó là kho kiến thức về ứng xử và hành động giữa con người với tự nhiên, giữa con người với xã hội của người Mạ ở huyện Cát Tiên, Lâm Đồng.

Cũng là hình thái kinh tế rừng - rẫy - ruộng nhưng người Mạ ở Cát Tiên lại có hệ thống tri thức dân gian mang những đặc trưng riêng. Ta nhận ra điều đó từ việc người Mạ đã chọn kiểu kiến trúc nhà ở dạng sàn cao để tránh ẩm thấp và ngập úng. Địa hình cư trú thấp là thực tiễn khách quan, buộc người Mạ phải chọn ra những giống lúa phù hợp với điều kiện tự nhiên ở đây: trổ bông trước thời điểm xảy ra mưa làm ngập úng, để vụ mùa không bị thất thu. Bên cạnh đó, người Mạ cũng rất coi trọng việc tính toán thời gian



Người Mạ ở xã Đồng Nai Thượng trong một nghi lễ truyền thống.

cho mùa vụ, chọn ngày tốt để thực hiện những việc quan trọng, kiêng cử những việc xấu làm ảnh hưởng đến mùa màng. Nghệ nhân Ưu tú Điều K'Boi nói: “Thường thì người Mạ sẽ căn cứ theo chu kỳ trăng tròn, trăng khuyết để phán đoán thời tiết, rồi chọn ra thời điểm gieo sạ thích hợp, một mặt giúp cây lúa sinh

trưởng khỏe mạnh, mặt khác tránh các dịch bệnh gây hại”.

Những kiến thức đó, người Mạ truyền lại cho các thế hệ sau bằng nhiều hình thức: qua những câu dân ca, lời răn dạy, qua các nghi lễ nông nghiệp, những bài học kinh nghiệm thực tế... Theo chia sẻ của Nghệ nhân Ưu tú Điều K'Boi, đôi

với nghề nông, kinh nghiệm trong quan sát thời tiết là một yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi nghề nông phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tự nhiên. Gặp năm mưa thuận gió hòa thì hoa tươi hạt mẩy, mùa màng bội thu. Gặp năm hạn hán, sâu bệnh thì mất mùa, trắng tay. Do vậy, những tri thức dân gian về thời tiết đóng vai trò quyết định cho những vụ mùa. “Tri thức dân gian của người Mạ ở Cát Tiên được hình thành qua quá trình lịch sử ứng biến với tự nhiên và ứng xử giữa con người. Những kinh nghiệm ấy được người Mạ lưu truyền từ đời này qua đời khác, qua những thói quen văn hóa, qua việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái. Rất nhiều kiến thức cổ xưa ấy, vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay”, Nghệ nhân Ưu tú Điều K'Boi cho biết.

Tri thức dân gian của người Mạ ở Cát Tiên đang chịu nhiều tác động từ sự phát triển của xã hội. Nhiều thực hành văn hóa trước kia, nay ít có cơ hội tái hiện trong đời sống

cộng đồng Mạ. Thấy rõ điều này, những năm qua, Lâm Đồng đã tổ chức phục dựng các lễ hội truyền thống của các dân tộc bản địa Tây Nguyên, nhằm lưu giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp cho cộng đồng. Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Cát Tiên tổ chức tái hiện nghi lễ mừng lúa mới của người Mạ ở Đồng Nai Thượng. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu để giữ gìn và mở ra cơ hội cho các giá trị văn hóa truyền thống của người Mạ sống giữa cộng đồng. Qua việc tổ chức phục dựng nghi lễ mừng lúa mới đã giúp người dân Lâm Đồng và du khách hiểu thêm về những tri thức dân gian Mạ - một nguồn lực đầy tiềm năng để phát triển du lịch. Trong khi đó, người Mạ lại có cơ hội chỉ dạy cho con cháu cách ứng xử với cộng đồng, với môi trường tự nhiên. Quan trọng hơn cả, việc tái hiện nghi lễ mừng lúa mới đã tạo điều kiện cho người Mạ phô diễn vẻ đẹp văn hóa của dân tộc mình. TRIỀU KA

Ghi nhận nỗ lực trồng rừng, tái sinh rừng tại Đà Lạt

Hai năm qua, nhờ sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và người dân, công tác trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn TP Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần vào việc phát triển rừng, nâng cao độ che phủ rừng, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nâng cao độ che phủ rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp

Để nâng cao độ che phủ rừng và chống tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp, UBND TP Đà Lạt đã rất quyết liệt trong việc chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, UBND các phường, xã rà soát diện tích đất trống, nhỏ lẻ, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đã giải tỏa, diện tích rừng nghèo kiệt để có kế hoạch trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng. Đồng thời, thành phố cũng đã bố trí kinh phí hợp lý để cấp cây giống cho các chủ rừng trồng cây phân tán trên diện tích đất trống, nhỏ lẻ, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đã giải tỏa (không đủ tiêu chí trồng rừng tập trung) nhằm nâng cao độ che phủ rừng, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm. Ngoài ra, TP Đà Lạt còn chú trọng vận động và tạo động lực để các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tham gia tích cực vào công tác trồng rừng.

Nhờ các biện pháp quyết liệt trên, công tác trồng rừng trên địa bàn TP Đà Lạt đã đạt được kết quả khả quan. Theo đó 2 năm qua, tổng diện tích trồng rừng tập trung và trồng rừng sau giải tỏa đạt 57,01 ha trên tổng diện tích 66,37 ha, đạt 85,9% kế hoạch. Số liệu cụ thể do UBND



Trồng thông tại khu vực đất trống, đồi trọc.

TP Đà Lạt cung cấp, trong năm 2022, thành phố đã trồng thành công 41,37 ha rừng, đạt 100% kế hoạch (trong đó có 12,72 ha trồng rừng tập trung và 28,65 ha trồng rừng sau giải tỏa) và trong năm 2023 vừa qua, thành phố đã trồng 15,64 ha/25,0 ha, đạt 62,56% kế hoạch (trồng rừng sau giải tỏa: 15,64 ha).

Chăm sóc rừng và triển khai nhiều biện pháp bảo vệ

Để nâng cao hiệu quả trồng rừng, các đơn vị chủ rừng đã thực hiện việc chăm sóc rừng hàng năm kết hợp với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Năm 2022, đã chăm sóc 32,37 ha rừng trồng năm 2; 35,03 ha rừng trồng năm 3 và 36,46 ha rừng trồng năm 4. Năm 2023, đã chăm sóc 41,37 ha rừng trồng năm 2; 32,37

ha rừng trồng năm 3 và 35,03 ha rừng trồng năm 4.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ rừng, đặc biệt là xử lý các vi phạm về đất lâm nghiệp. Nhờ đó, đến nay đã tháo dỡ toàn bộ công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp với tổng diện tích là 73,98 ha, đạt tỉ lệ 100%.

Nhờ sự chung tay góp sức của các cấp ủy, chính quyền và người dân; công tác trồng rừng, tái sinh rừng và trồng cây phân tán trên địa bàn TP Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống biến đổi khí hậu và góp phần vào việc tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp cho thành phố.

NGUYỄN NGHĨA

BẢO LÂM: Ý kiến của người dân về Dự án đường Cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương

Ngày 3/5, tại xã Lộc An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Bảo Lâm đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của người dân về việc thực hiện Dự án xây dựng đường Cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương.

Người dân 2 xã: Lộc An và Lộc Đức, cùng Sở Giao thông và Vận tải Lâm Đồng, Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng, nhà đầu tư dự án tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, Dự án đầu tư xây dựng đường Cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài 73,64 km, tổng mức đầu tư hơn 19.520 tỷ đồng, tổng nhu cầu sử dụng đất phục vụ dự án dự kiến khoảng 618,9 ha. Dự án qua huyện Bảo Lâm sẽ thu hồi khoảng 49,67 ha và dự kiến thu hồi đất của khoảng 231 hộ, tương ứng với khoảng 924 người sử dụng đất bị ảnh

hưởng, dự kiến có 30 hộ phải di dời. Theo tính toán của đơn vị tư vấn, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 425 tỷ đồng...

Sau khi nghe đại diện của đơn vị tư vấn báo cáo, người dân đa phần đều đồng tình, ủng hộ việc triển khai thực hiện Dự án đường Cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương. Người dân bày tỏ mong muốn đơn vị thực hiện dự án cần đền bù thỏa đáng đối với phần đất bị thu hồi, chính quyền quan tâm đến công tác tái định canh, tái định cư cho người dân trong vùng ảnh hưởng của dự án, cũng như cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau thu hồi... Một số ý kiến đề xuất thêm, các bên liên quan cần thông tin sớm thời gian thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và các ngành chức năng cần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khởi công xây dựng.

TRINH CHU

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa

Thượng úy Huỳnh Minh Xín - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an TP Đà Lạt cho biết, vừa qua, Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách cho hơn 70 tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Đội CSGT-TT đã tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ; công tác tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm

tình trạng xe dù, bến cóc... Đặc biệt, là các hành vi biến tướng, trá hình và những vi phạm xảy ra trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Bên cạnh đó, tại đây, đại diện các doanh nghiệp và các lái xe đã kí cam kết thực hiện nghiêm các nội dung về việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ cũng như các quy định khác của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải...

Thông qua chương trình, nhằm tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước

về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách trên địa bàn. Từ đó, hình thành và xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định pháp luật giao thông đường bộ trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách.

H.L.Y

Đam Rông cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét

Theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, huyện Đam Rông rà soát, lập bản đồ phân vùng nguy cơ, vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn.

Qua đó xác định và cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từng vị trí, tuyến đường giao thông, khu sản xuất... Trong mùa

mưa lũ triển khai các giải pháp tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực dân cư.

Đồng thời tổ chức các tổ, đội xung kích với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả xảy ra tại các khu vực lũ quét, sạt lở đất.

Ngoài ra, huyện Đam Rông tăng cường thông tin, hướng dẫn người dân về kỹ năng phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất bằng nhiều hình thức trên hệ thống phát thanh, truyền hình, mạng xã hội facebook, zalo...

VĂN VIỆT

Còn 205 dự án vốn ngoài ngân sách đầu tư vào Đà Lạt

Theo báo cáo từ UBND TP Đà Lạt, hiện thành phố có 205 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách còn hiệu lực với tổng mức vốn đầu tư 35.311,79 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất trên 4.731 ha.

Cụ thể, địa phương hiện có 105 dự án đã hoàn thành toàn bộ đưa vào hoạt động với tổng vốn đã đầu tư 8.838,35 tỷ đồng, diện tích 1.616,49 ha, chiếm tỷ lệ 51% về số dự án và 25% về tổng vốn đầu tư đăng ký; 64 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với tổng vốn đang thực hiện khoảng 14.270,63 tỷ đồng, diện tích 2.198,25 ha chiếm tỷ lệ 31% về số dự án và 40% về tổng vốn đầu tư đăng ký; 36 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư với tổng vốn đang thực hiện khoảng 12.202,81 tỷ đồng, diện tích 917,09 ha, chiếm tỷ lệ 18% tổng số dự án.

C.PHONG

Ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Thủy điện Đại Ninh

Huyện Đức Trọng vừa phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Thủy điện Đại Ninh năm 2024.

Theo đó, Công ty Thủy điện Đại Ninh chịu trách nhiệm phối hợp với các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tân Thành, Tà Hine và các ngành liên quan tổ chức thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

Trước đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Trọng đã thẩm định 5 nội dung do Công ty Thủy điện Đại Ninh rà soát, hiệu chỉnh đến năm 2023 gồm: Lưu lượng lớn nhất về hồ; diễn biến lũ; thông số vận hành hồ; vật tư, trang thiết bị ứng phó; liên lạc giữa chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện, tổ chức khai thác với chính quyền địa phương; các cơ quan khác có liên quan...

MẠC KHẢI

Vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp giảm

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh, trong quý I/2024, đã phát hiện tổng cộng 27 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 20 vụ so với cùng kỳ (giảm 43%). Trong số đó, có 23 vụ vi phạm đã xác định được đối tượng vi phạm, chiếm tỷ lệ 82,5%.

Diện tích thiệt hại do phá rừng trong quý I cũng giảm, thống kê là 2,14 ha, giảm 4,42 ha so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giảm 67%. Khối lượng lâm sản bị thiệt hại đạt 64,7 m³.

Về số vụ vi phạm có tính chất nổi cộm đã phát hiện tổng cộng 3 vụ vi phạm phức tạp nổi cộm xảy ra trên địa bàn hai huyện Đam Rông (2 vụ) và Lạc Dương (1 vụ), giảm 3 vụ, tương ứng với tỷ lệ giảm 50% so sánh với cùng kỳ năm 2023.

NGUYỄN THỊ

Đà Lạt:

Phấn đấu đến năm 2030, các phường trung tâm sẽ không còn nhà kính sản xuất nông nghiệp

Theo thống kê đến cuối năm 2023, TP Đà Lạt hiện còn tổng cộng 2.938 ha nhà kính, tập trung chủ yếu tại một số vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trọng điểm như Phường 5, Phường 7, Phường 11, Phường 12 và xã Xuân Thọ.

Để quản lý và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu, UBND tỉnh Lâm

Đồng đã phê duyệt đề án quản lý nhà kính đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đây là một nỗ lực quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp công nghệ cao trong khu vực.

UBND TP Đà Lạt cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án trên và đề ra mục tiêu đến năm 2030, các phường trung tâm của thành phố sẽ không còn nhà kính sản

xuất nông nghiệp. Thay vào đó, thành phố đề xuất sử dụng các phương thức canh tác khác như nhà lưới để thích ứng với thực tế và các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Việc thay thế phương thức canh tác bằng nhà kính bằng các giải pháp mới sẽ mang lại lợi ích về môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

NGUYỄN NGHĨA

Đà Lạt: Cấp 772 nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”

Theo UBND TP Đà Lạt, thời gian qua, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và các nhãn hiệu chứng nhận khác.

Theo đó, đến nay địa phương đã tham

mưu cấp nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được 772 nhãn hiệu. Có 653 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hoa; 92 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau; 10 cơ sở du lịch canh nông và 17 cơ sở kinh doanh cà phê. Trong đó, nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu

từ đất lành” còn hạn là 404 nhãn hiệu (348 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hoa; 37 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau và 7 cơ sở kinh doanh cà phê; 5 nhãn hiệu Cà phê Cầu Đất, 7 nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt”).

C.THÀNH

1.026 tỷ đồng Dự án Thu gom xử lý nước thải ở Bảo Lộc

TP Bảo Lộc đã đề xuất Dự án Thu gom xử lý nước thải giai đoạn năm 2024 - 2027 với tổng mức đầu tư 1.026 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Theo đó, Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải công suất 4.000 m³/ngày - đêm đạt QCVN 14:2008/BTNMT để thoát ra suối Đại Bình, phường Lộc Sơn.

Đồng thời, xây dựng hệ thống thu gom nước thải đầu nối 5.000 hộ, tổng chiều dài tuyến chính cấp 1, cấp 2 khoảng 23,5 km gồm các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Quang Trung, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Bùi Thị Xuân, Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Phú, Hà Giang, Lam Sơn, Hoài

Thanh, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Từ.

Ngoài ra còn xây dựng 7 trạm bơm chuyên bậc nước thải dạng hố chìm, nhằm tránh ảnh hưởng cảnh quan và điều kiện giao thông. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND, HĐND tỉnh phê duyệt.

MẠC KHẢI

Nông nghiệp...

TIẾP TRANG 3

• Xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn

Đánh giá của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng cho biết thêm: Mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn tại Trang trại Thiên Sinh, xã Ka Đơn, Đơn Dương với đồng cỏ làm thức ăn nuôi bò, chất thải của bò ủ hoai mục làm phân bón hữu cơ để trồng rau, củ, quả. Thêm vào đó phụ phẩm từ quá trình thu hoạch, sơ chế rau, củ, quả sử dụng làm thức ăn cho bò. Tổng diện tích mô hình 12 ha rau, củ, quả các loại, 3 ha trồng cỏ và xây dựng chuồng trại chăn nuôi 38 con bò thịt. Nhờ sản xuất tuần hoàn khép kín, sản phẩm đạt chất lượng tiêu thụ theo hợp đồng tại siêu thị các đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, tổng thu nhập trung bình khoảng 3,6 tỷ đồng/năm.

Qua khảo sát của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng, ở huyện Đơn Dương còn có 2 mô hình nông nghiệp

tuần hoàn cũng đang hoạt động ổn định và phát triển khả quan. Đó là mô hình tận dụng khoảng 35.000 - 36.000 m³ phụ phẩm mỗi năm từ quá trình canh tác, thu hoạch, đóng gói hoa cắt cành, hoa chậu trên diện tích 200 ha nhà kính tại Công ty TNHH Dalat Hasfarm, xã Đa Ròn. Phụ phẩm ở đây được tập kết riêng một khu vực, sử dụng máy băm thành từng đoạn 10 - 15 cm, sau đó phối trộn với phân bón và chế phẩm men vi sinh như Trichoderma spp, mật rỉ đường để ủ làm phân bón hữu cơ. Sau thời gian 3 - 4 tháng, công ty sử dụng hệ thống máy đảo trộn điều hòa nhiệt độ, phụ phẩm hoàn toàn được ủ hoai mục và đưa vào tái sử dụng làm phân hữu cơ phục vụ sản xuất. Ước tính sơ bộ mô hình nông nghiệp tuần hoàn tại Công ty TNHH Dalat Hasfarm mỗi năm tiết kiệm chi phí mua phân bón hữu cơ vi sinh từ 12.000 - 12.500 tấn phân. Và đó là mô hình sản xuất rau, củ, bắp và nuôi trùn quế tuần hoàn tại Hợp tác xã Phụ nữ Trùn quế, xã Quảng Lập. Sản phẩm của mô hình là phân trùn quế tái sử dụng cho sản xuất rau, củ, bắp;

còn lại cung cấp cho nông dân ở địa phương sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 30 - 50% so với chăn nuôi bò bán phân tươi giá thấp, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường để phát triển nông nghiệp bền vững.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tập trung nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển nông nghiệp và bảo vệ rừng; nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu, chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường từ nguyên liệu địa phương, ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản theo quy trình khép kín; công nghệ, tái chế, tái sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn tài nguyên phụ phẩm cây trồng và phân chuồng tươi từ chăn nuôi trên địa bàn...

(CÒN NỮA)

VĂN VIỆT

Tạo động lực...

TIẾP TRANG 4

... Đơn vị cũng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị.

Mặt khác, để thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, “Ban CHQS huyện sẽ tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua. Các hoạt động thi đua sẽ được đa dạng hóa về hình thức, thiết thực về nội dung, đảm bảo các chỉ tiêu cụ thể, dễ nhớ,

dễ triển khai, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm”, Thượng tá Nguyễn Tôn Yên nói. Ngoài ra, Ban CHQS huyện cũng sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức hiệu quả các hoạt động thi đua; đề cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phòng, chống các tệ nạn và tiêu cực. Xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị lành mạnh, góp phần đưa công tác thi đua khen thưởng và Phong trào

ĐĐQT trong lực lượng vũ trang huyện phát triển toàn diện.

Với những định hướng cụ thể và quyết tâm cao này, Ban CHQS huyện Đa Tề tin rằng Phong trào ĐĐQT sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng LLVT huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

NHẬT QUỲNH

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tôi tên **Nguyễn Thị Nga** - Sinh ngày 04/5/2004; Số CCCD: 042304009443 cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: 67/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, TP Đà Lạt.

Trong quá trình làm thủ tục đăng ký tôi có đánh rơi mất Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng mã xe: NSC 110K2CL; Type:V13; màu xe: Y229 (Vàng, đen, bạc); Tên xe: HondaVision; Số khung: RLHJK035YRY305459; Số máy: JK03E3325098.

Nay tôi đăng thông báo mất để hoàn tất làm thủ tục đăng ký xe.

THÔNG BÁO

Về việc Cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Cát Tiên hiện đang thụ lý hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của **ông Phạm Hồng Phiến** địa chỉ tại TT Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ gồm:

+ Hợp đồng chuyển nhượng của ông **Phạm Văn Thanh** và bà **Nguyễn Thị Lan** chuyển nhượng cho ông **Phạm Hồng Phiến** và bà **Nguyễn Thị Nhung**;

+ Giấy CNQSDĐ có số phát hành T 401962 mang tên ông **Phạm Văn Thanh** được UBND huyện Cát Tiên cấp ngày 25/6/2002 (bản phôi tô); Nội dung cập nhật trang 4 GCN ngày 27/3/2003; HĐ số: 129/CN đã nhượng lại cho ông **Phạm Hồng Phiến** và bà **Nguyễn Thị Nhung** trích 1 phần thửa đất số 213 thành thửa đất mới số 345 TĐĐ số 10 diện tích 113 m²;

Cụ thể thửa đất đề nghị cấp GCN:

Thửa số 345 - TĐĐ 10 - Diện tích : 113 m² - Mục đích SDD: đất HNK.

Địa chỉ tại: TT Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Phiếu cung cấp thông tin địa chính số 1284/PCC-CNVĐKĐĐ ngày 9/10/2020 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Cát Tiên.

Lý do đề nghị cấp GCN:

Ông **Phạm Hồng Phiến** và bà **Nguyễn Thị Nhung** nhận chuyển nhượng QSDĐ của ông **Phạm Văn Thanh** và bà **Nguyễn Thị Lan** thường trú tại TT Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Nay ông **Phạm Hồng Phiến** và bà **Nguyễn Thị Nhung** đã chết; ông **Phạm Văn Thanh** và bà **Nguyễn Thị Lan** đã chết; Người nhận thừa kế của ông **Phạm Hồng Phiến** và bà **Nguyễn Thị Nhung** là ông: **Phạm Hồng Hoàng (con trai)**.

Căn cứ khoản 2, Điều 82 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Cát Tiên thông báo: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, đăng tin trên Báo Lâm Đồng và niêm yết tại UBND thị trấn Phước Cát. Ông **Phạm Hồng Hoàng** và những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan liên hệ với Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cát Tiên tại Tổ dân phố 14 - TT Cát Tiên - huyện Cát Tiên để giải quyết việc chuyển nhượng QSD đất cho ông **Phạm Hồng Phiến** và bà **Nguyễn Thị Nhung**.

Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông tin đầu tiên nếu không có tổ chức, cá nhân nào tranh chấp, khiếu nại đối với các thửa đất trên. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Cát Tiên sẽ tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSD đất cho **ông Phạm Hồng Hoàng (con trai của ông Phạm Hồng Phiến và bà Nguyễn Thị Nhung)**.

Các tranh chấp, khiếu nại về sau, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Cát Tiên sẽ không chịu trách nhiệm.